

# Giải ngân vốn đầu tư công - kinh nghiệm từ Thái Bình

(tiếp theo và hết)

## KỶ 2: TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Bằng những giải pháp sáng tạo, Thái Bình luôn nằm trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

### Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Để bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ đầu năm tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 đồng thời tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; quyết liệt giải phóng mặt bằng... Đây cũng là kinh nghiệm giúp Thái Bình luôn nằm trong nhóm địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu cả nước thời gian gần đây.

Là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2022, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài có tổng chiều dài 8,4km được đầu tư xây dựng theo quy mô thiết kế đường phố chính đô thị chủ yếu; vận tốc



Thi công cầu Diêm Điền thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

thiết kế 80km/giờ, bề rộng mặt đường xe chạy 20,5m; tổng mức đầu tư khoảng 1.040 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp gần 800 tỷ đồng. Đến nay, liên danh nhà thầu đang thi công xây dựng cầu Kiến Giang, cầu ngang S1 và các hạng mục cống. Ông Vũ Ngọc Tuyến, Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cho biết: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long, Công ty Cổ phần 873 xây dựng công trình giao thông và Công

ty Cổ phần Xây dựng cầu 75 thực hiện. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nên việc được giải ngân kịp thời đã thúc đẩy liên danh và nhà thầu giải quyết các công việc kịp thời để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) có tổng mức

đầu tư 225 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh với quy mô gồm: khối nhà xây mới cao 15 tầng, diện tích 13.915m<sup>2</sup>; chỉnh trang khối nhà 5 tầng hiện có của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; đầu tư hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị xây dựng, các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Hiện tại, các đơn vị đang thi công xây dựng tầng 10 trong khối nhà 15 tầng. Tiến độ trung bình 15 ngày/tầng kết cấu. Đơn vị thi công dự kiến đến hết tháng 12/2022 sẽ thi công xong toàn bộ phần thô; đến tháng 1/2023 sẽ triển khai các gói thiết bị và xây dựng các hạng mục phụ trợ khác. Giá trị khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện tại khoảng trên 40 tỷ đồng.

Ông Đỗ Năng Hoạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như chung tay cùng các nhà thầu tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công các dự án, Ban đã chủ động, tích cực triển khai, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và đẩy nhanh tiến

độ thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm; thường xuyên cử cán bộ xuống từng công trình kiểm tra, nắm bắt tiến độ thực hiện các dự án, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công; tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành, bảo đảm hoàn thành giải ngân theo kế hoạch vốn được giao; theo dõi sát biến động giá hàng tháng để cập nhật kịp thời giá quyết toán các dự án có điều chỉnh giá và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu.

### Những kết quả ấn tượng

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính riêng 9 tháng năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn trên địa bàn tỉnh đã đạt 83,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (đứng thứ tư toàn quốc) và đạt 41% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ. Trong đó, một số dự án đã giải ngân hết vốn ngân sách trung ương như: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình (kế hoạch 130 tỷ đồng), dự án đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên (kế hoạch vốn 40 tỷ đồng) và một số dự án đã giải ngân hết vốn ngân sách địa phương như dự án xây dựng cống Mươi, xã Đông Minh; dự án ổn định dân cư cấp bách vùng thiên tai xã Nam Cao, huyện Kiến Xương và xã Đông Trà, huyện Tiền Hải...

Là một trong những địa phương có tiến độ giải ngân tốt, đến hết tháng 9/2022, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Hưng

Hà qua Kho bạc Nhà nước huyện đạt 63% kế hoạch năm 2022. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đối với Hưng Hà, thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và nghị quyết của HĐND, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, điều đó được thể hiện từ khâu chuẩn bị huy động các nguồn vốn đầu tư đến quá trình chuẩn bị đầu tư và thanh quyết toán. Một trong những giải pháp rất quan trọng là huyện đã thực hiện tốt giải phóng mặt bằng, đây là một trong những điểm nghẽn hiện nay đối với các dự án trên địa bàn huyện cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm tiến độ; trong quá trình thực hiện, huyện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn từ các dự án chậm, không bảo đảm tiến độ sang các dự án triển khai tốt, cân bổ sung vốn. Chúng ta có sự điều chỉnh linh hoạt trong các dự án để bảo đảm được kế hoạch vốn đầu tư công của năm.

Để tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100%, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, sớm khởi công công trình; hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có đủ lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm

và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục rà soát, nắm bắt tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân để đôn đốc kịp thời; định kỳ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công, trên cơ sở đó tham mưu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công và nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước tỉnh với chất lượng cao nhất. Đồng thời, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực làm việc của công chức, đặc biệt là công chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát chi để hạn chế tình trạng sai sót trong xử lý nghiệp vụ, không để tổn động hồ sơ chậm giải quyết.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, Thái Bình đã tháo gỡ được những điểm nghẽn, nút thắt, trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Việc giải ngân kịp thời vốn đầu tư công đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trọng điểm, cấp thiết, đáp ứng nhu cầu đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đưa tỉnh ngày càng phát triển.

MINH HƯƠNG - NGUYỄN THỜI

## CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO Sản xuất an toàn, hiệu quả



Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco.

Với đặc thù lĩnh vực sản xuất có điều kiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ đe dọa an toàn môi trường nên từ khi đi vào sản xuất đến nay Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco (cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy) triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả.

Nhà máy sản xuất Amon Nitrat có công suất 200.000 tấn/năm. Để phục vụ sản xuất, Công ty đầu tư 2 kho, tổng diện tích 10.800m<sup>2</sup> với sức chứa theo thiết kế xấp xỉ 4.536 tấn Amon Nitrat. Nhà máy còn có 2 bồn chứa axit Nitric 60% và Ammoniac NH3 tổng dung tích 6.600m<sup>3</sup>; hệ thống dây chuyền máy móc có 176 thiết bị thuộc danh mục yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Nguyên liệu phục vụ sản xuất và sản phẩm đầu ra của Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco đều là các chất dễ phát sinh cháy, nổ nên công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất luôn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.

Ông Hồ Văn Nho, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Do tính chất sản xuất và sản phẩm đặc thù nên nếu để xảy ra sự cố cháy, nổ thì không chỉ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe, tính mạng của người dân cả vùng xung quanh, vì vậy, ngay từ khi đầu tư xây dựng nhà máy chúng tôi đã thiết kế, đầu tư đồng bộ, hiện đại từ hạ tầng kỹ thuật, máy móc, phương tiện đến đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân vận hành đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về sản xuất hóa chất. Trong quá trình vận hành, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, kiểm định, đánh giá thực trạng máy móc, thiết bị, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế để duy trì sự ổn định, an toàn của toàn bộ dây chuyền sản xuất, nhất là an toàn cho người lao động. 9 tháng đầu năm 2022, Công ty đã thực hiện 5.210 lượt bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên thiết bị theo quy trình, quy định về cơ khí, do

lường, điện với tổng trị giá hơn 19,6 tỷ đồng.

Song song với đầu tư, nâng cao công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, môi trường, đầu tư xây dựng, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu khẩn cấp và an toàn, vệ sinh lao động. Công ty phối hợp tốt với công an địa phương và đơn vị dịch vụ bảo vệ bảo đảm an toàn cho người, công trình của doanh nghiệp. Huy động lực lượng nạo vét mương, máng thoát nước chống ngập, phát quang phòng ngừa cây cối đổ vào công trình; lắp đặt đầy đủ thiết bị chống sét theo tiêu chuẩn kỹ thuật; gia cố hệ thống nhà kho phòng, chống gió lốc, bão. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng An toàn bảo vệ Công ty cho biết: Cùng với trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành của Công ty, lực lượng ứng

cứ khẩn cấp tại chỗ, hàng năm chúng tôi đều tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ. Đặc biệt, chúng tôi duy trì diễn tập theo kế hoạch nhằm nâng cao khả năng thực hành phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp cho đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty. Hàng năm, Công ty mở nhiều lớp huấn luyện về kỹ thuật an toàn vận hành nổi hơi, thiết bị áp lực và nâng hạ, về an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh lao động.

Đánh giá về công tác bảo đảm an toàn của nhà máy cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco, ông Bùi Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Chúng tôi đánh giá cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Qua kiểm tra, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco đã thực hiện nghiêm việc kiểm định các trang thiết bị, máy móc định kỳ theo quy định. Công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn cho mặt nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân và tuân thủ các quy định, quy trình sản xuất an toàn được chú trọng. Chính việc bảo đảm an toàn đã giúp Công ty duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao nhưng năm 2021 Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco vẫn sản xuất được hơn 173 tấn Amon Nitrat các loại. 9 tháng đầu năm 2022, Công ty sản xuất gần 138 tấn, doanh thu tiêu thụ đạt hơn 2.130 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 66 tỷ đồng. Phó Giám đốc Công ty Hồ Văn Nho cho biết thêm: Trong quý IV, do nhà máy phải thực hiện chủ động tạm dừng hoạt động khoảng 40 ngày để sửa chữa, bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị, máy móc theo định kỳ song Công ty vẫn đạt ra mục tiêu sản xuất 19.000 tấn Amon Nitrat các loại.

KHẮC DUẤN

Tại thành phố Thái Bình, mặc dù đã quy hoạch bãi RTXD tạm thời, tích cực tuyên truyền, vận động người dân không đổ rác thải bữa bãi cũng như chỉ đạo các lực lượng tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm... thế nhưng tình trạng đổ RTXD tràn lan, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đạo một vòng quanh các tuyến đường mới, khu đô thị mới, nơi mật độ dân cư còn thưa thớt, ở đâu cũng xuất hiện RTXD. Cứ những nơi nào xa khu dân cư hay bãi đất trống thì đó là nơi đổ RTXD "lý tưởng", việc đổ RTXD thường vào thời điểm vắng người, lúc chiều tối hay vào ban đêm nên rất khó bắt giữ và xử lý triệt để. Các tuyến đường như tuyến tránh S1, vành đai phía Nam, Trần Thủ Độ... dù đã được đặt biển cấm đổ rác nhưng RTXD và nhiều loại rác khác vẫn chất đống, tràn cả ra lòng đường. Tuyến đường vành đai phía Nam đi qua địa phận các xã Vũ Đông, Vũ Lạc, Vũ Chính rộng đẹp là thế nhưng lại xuất hiện khá nhiều RTXD như gạch, đá vôi, kính vỡ đổ ngổn ngang thành đống hai bên đường, tràn cả xuống lòng đường, không chỉ ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân mà còn làm mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường. Loại rác thải này được chuyển đến từ các công trình xây dựng của cá nhân, tổ chức và thường được đổ trộm vào ban đêm.

Ông Nguyễn Đức Nguyên, thôn Tú Linh, xã Tân Bình cho biết: Các loại rác thải, đất thải, phế thải xây dựng tập kết ở đây đủ cả, thường được các đối tượng đổ trộm vào tối muộn hoặc đêm. Vấn đề này đã tồn tại một thời gian nhưng chưa được

## Rác thải xây dựng đổ trộm tràn lan

Tình trạng rác thải xây dựng (RTXD) bị đổ tùy tiện, đổ trộm tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Xử lý tình trạng này đang là bài toán khó đối với chính quyền các địa phương.

các khu vực này nhưng chỉ được vài ngày đầu lại vào đây và đây chỉ là những giải pháp tình thế nhằm bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Tại tuyến tránh S1, đoạn qua địa phận xã Tân Bình, những đống RTXD được đổ dọc hai bên đường, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi RTXD tràn xuống lòng đường. Ông Nguyễn Đức Nguyên, thôn Tú Linh, xã Tân Bình cho biết: Các loại rác thải, đất thải, phế thải xây dựng tập kết ở đây đủ cả, thường được các đối tượng đổ trộm vào tối muộn hoặc đêm. Vấn đề này đã tồn tại một thời gian nhưng chưa được

xử lý dứt điểm khiến nhiều người sinh sống quanh khu vực này rất bức xúc.

Tình trạng đổ RTXD bữa bãi không chỉ diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Bình mà xảy ra khá phổ biến tại một số tuyến đường, khu đất trống, ruộng lúa, hoa màu ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật. Bà Vũ Thị Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiền Hải cho biết: Với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều công trình nhà ở đang được xây dựng nên lượng RTXD thải ra là rất lớn. Mặc dù Phòng thường xuyên tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền người dân phá dỡ, thu dọn

rác thải đúng quy định, mặt khác hướng dẫn người dân tái sử dụng RTXD làm vật liệu san lấp mặt bằng, nâng nền hoặc lấp ao, tuy nhiên vẫn có tình trạng đổ RTXD không đúng nơi quy định, đổ trộm ra đường giao thông, vỉa hè, đất nông nghiệp.

Hiện nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh chưa có điểm xử lý chất thải rắn xây dựng và chưa có các biện pháp xử lý cơ bản. Hơn nữa, mức xử phạt với các hành vi đổ trộm RTXD chưa đủ sức răn đe. Vì vậy, nếu không nhanh chóng có những biện pháp quản lý việc thu gom, xử lý RTXD sẽ làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường.

MINH NGUYỄN



Rác thải xây dựng tại tuyến tránh S1 (thành phố Thái Bình).